

บาท/ดอลลาร์เข้านี้เปิด 31.17 แนวโน้มอ่อนค่า กรอบ 31.13-31.23

*บาท/ดอลลาร์เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.17 แข็งค่าจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 31.21 แต่แนวโน้มระยะต่อไปอาจอ่อนค่า ตามทิศทางดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มต่ำลง เพื่อดูแลผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก Covid 19 คาดกรอบวันนี้ 31.13-31.23

*นายจิตติพล พุกษาเมธานันท์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิจัยตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ กล่าวว่า บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.17 แข็งค่าจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบ แม้ล่าสุดบอนด์ยีลด์ไทยจะทำสถิติต่ำสุดใหม่ทุกวัน และในปัจจุบันบอนด์ยีลด์ไทยอายุ 10 ปีอยู่ที่ระดับ 1.15% เท่านั้น

*แต่ประเด็นดังกล่าวจะไม่ได้เป็นเหตุผลที่ทำให้นักลงทุนเข้ามาเก็งกำไรด้วยการขายเงินบาทมากเหมือนช่วงต้นปี เชื่อว่าเกิดจากที่ผู้ค้าในตลาดตีความว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะหันไปใช้นโยบายดอกเบี้ยมากกว่าเข้าแทรกแซงค่าเงินโดยตรงในอนาคต

*ในระยะต่อไปจึงต้องติดตามภาพรวมความเสี่ยงของตลาด (Risk Sentiment) ซึ่งถ้ามีความชัดเจนมากขึ้นว่าเรื่องไวรัสดีขึ้นหรือแย่ลง ก็น่าจะสามารถเปลี่ยนเทรนด์ค่าเงินบาทและสกุลเงินเอเชียได้

*คาดกรอบเงินบาทวันนี้ที่ระดับ 31.13 - 31.23 บาท/ดอลลาร์

*ในช่วงคืนที่ผ่านมา แม้ดัชนีหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีอย่าง NASDAQ ยังคงรักษาฐานไว้ได้ แต่ความกังวลเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ส่งผลกระทบต่อให้นักลงทุนยังไม่คลายความกังวลกับภาคการผลิตทั่วโลก

*ดัชนี S&P 500 ของสหรัฐฯ และ Euro Stoxx 50 ของยุโรปจึงปรับตัวลดลง 0.3% และ 0.4% ตามลำดับ ขณะเดียวกันบอนด์ยีลด์สหรัฐฯอายุ 10 ปี ก็ทยอยปรับตัวลงทุกวันจนตอนนี้ซื้อขายที่ระดับ 1.56% ขณะที่ยีลด์ในหลายประเทศในยุโรป ก็ปรับตัวลงสู่ระดับต่ำที่สุดในรอบสัปดาห์

*ภาพดังกล่าว ส่งผลให้เงินดอลลาร์อ่อนค่าเมื่อเทียบกับทองคำ สังเกตได้จากที่ล่าสุดราคาทองปรับตัวขึ้นมาที่ระดับ 1,600 ดอลลาร์ต่อออนซ์แล้ว อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอย่างยูโรหรือเยนอาจดูไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก เชื่อว่าเกิดจากมุมมองของนักลงทุนส่วนใหญ่ว่าความเสี่ยงของตลาดในปัจจุบัน กระทบกับในฝั่งเอเชียและยุโรปมากกว่าฝั่งอเมริกา

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 99.41 วานนี้ 99.44

*วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 2,444.43 ล้านบาท

*วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 453.01 ล้านบาท

*รพท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้ 31.233 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้